

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “ทำก่อน ทำจริง ทำทันที มีผลสัมฤทธิ์”

泰国过渡期改革大考

泰国过渡政府的成立标志着军方已基本完成国内整顿，开始进入推进国家改革的攻坚期。9月12日，巴育以过渡政府总理身份出现在立法会，发布了未来一年的施政纲领。而根据全国维和会公布的《泰国2014年临时宪法》，未来泰国的改革将分为政治、行政、法律及司法、地方治理、教育、经济、能源、环境与卫生、传媒、社会以及其他等11个大类。

ประเทศไทยกับจีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเหมือนพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างประเทศไทยกับจีนมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อกันอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน ซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ให้เข้าทำหน้าที่บริหารประเทศตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้นำคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายบริหารประเทศต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

แผนนโยบายรัฐบาลเกิดจาก 5 แนวคิดหลัก อันได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเน้นเรื่องความพอดีความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันภายใต้หลักความรู้และคุณธรรม
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งเน้นในเรื่องการสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
 4. แนวทางการบริหารประเทศของ คสช. ตามแผนแก้ไขปัญหาประเทศ 3 ระยะ และค่านิยม 12 ประการ
 5. ความต้องการของประชาชน โดยอิงกับสิ่งที่ประชาชนได้ส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาตลอด 4 เดือนที่ผ่านมาแม้จะมีการผลักดันวาระการปฏิรูป และปรับปรุงบ้านเมืองมาหลายยุคสมัย แต่ดูเหมือนว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะแต่ละฝ่ายต่างยึดผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมจึงทำให้การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ไม่สามารถคืบหน้าไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง
- การจัดตั้งเวทีการปฏิรูปผ่านการจัดตั้งสภาพปฏิรูป

แห่งชาติ (สปช.) จึงเป็นหนึ่งในหลายๆ ภารกิจของ คสช. ที่มีความสำคัญ ที่จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการเปิด โอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีความรู้ ความสามารถ ได้เข้ามา ร่วมในการแก้ไขปัญหาประเทศอย่างเป็นระบบ

กระบวนการสรรหา สปช. เริ่มต้นด้วยการเปิด รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิก สปช. ให้ ได้จำนวน 250 คน โดยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา จะปฏิรูปประเทศไทย 11 ด้าน ได้แก่ 1) การ เมือง 2) การบริหารราชการแผ่นดิน 3) กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 4) การปกครองท้องถิ่น 5) การศึกษา 6) เศรษฐกิจ 7) พลังงาน 8) สาธารณ- สุขและสิ่งแวดล้อม 9) สื่อมวลชน 10) สังคม และ 11) ด้านอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจะมีการดำเนินการแบ่ง

สมาชิก สปช. 250 คน ออกเป็น 11 คณะ เพื่อ ดำเนินการปฏิรูปใน 11 ด้านดังกล่าว

จึงไม่แปลกที่นโยบายการบริหารประเทศทั้ง 11 ด้าน จะยึดโยงกับแนวคิดทั้ง 5 ด้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ สามารถผลักดันนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมี ประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ ยาว และเนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มาจากระบบการ จัดตั้งของพรรคการเมือง จึงทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆ ไม่มีข้อผูกมัดในการเอาใจฐานคะแนน เสียงทางการเมือง จึงทำให้ประชาชนสามารถสบายใจได้ว่าการบริหารงานของรัฐบาล จะไม่นำไปสู่การ สร้างภาระทางการเงินการคลังของประเทศในระยะ ยาว ขณะเดียวกันก็สามารถหุ่สมมติให้การปฏิรูป จากฐาน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศที่



ยังยืนได้อย่างเต็มที่

ถึงแม้จะมีการแบ่งหัวข้อนโยบายออกเป็น 11 ด้าน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การดำเนินงานต่างๆ จะแยกส่วนจากกันอย่างเป็นเอกเทศ เพราะรัฐบาลชุดนี้ได้กำชับทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปดำเนินการหาวิธีการทำงานให้เกิดการบูรณาการร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจนและที่สำคัญต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในระยะยาวด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมักเกิดปัญหาความซ้ำซ้อน ทำให้สูญเสียทรัพยากร ทั้งเงินและเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

หากพิจารณานโยบายทั้ง 11 ด้าน ที่ปรากฏออกสู่สายตาประชาชนแล้วนั้น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถือได้ว่าเป็นการริเริ่มเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของประเทศ อาทิ การปรับวิธีการจัดเก็บภาษี เพื่อลดภาระให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ขณะเดียวกันก็จะยกเลิกการยกเว้นภาษีที่เอื้อประโยชน์แก่คนรวย รวมทั้งยังจะขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ให้มากขึ้น ผ่านภาษีมรดกและภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลมีความเป็นธรรม มีความครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร โดยแทนที่ภาครัฐจะเข้าไปช่วยรับซื้อและโอ้อุ้มราคาเหมือนที่ผ่านมา ก็จะช่วยส่งเสริมลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการแบ่งโซนพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าแทน

โดยสิ่งที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เริ่มต้นดำเนินการไปก่อนแล้วนั้นคือ การจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย เพื่อวางยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในระยะยาว รวมถึงการวางรากฐานให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก “เศรษฐกิจดิจิทัล” ให้มากขึ้น ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการทางเศรษฐกิจ การค้า และการบริการสำหรับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม จัดทำจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อให้การติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ สะดวกรวดเร็วที่สุด โดยมีศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ส่วนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เน้นแนวทางการ “พูดคุยแบบสันติ” ซึ่งแตกต่างจากการดำเนินงานของรัฐบาลก่อนๆ เพราะเห็นว่าปัญหาความไม่สงบดังกล่าวไม่ใช่การสู้รบกับใคร หากแต่เป็นปัญหาภายในประเทศที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่มีความเห็นที่แตกต่าง โดยการแก้ไขปัญหาคือยึดยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการทำงาน

เขียนโดย นายสุชาติ เลียงแสงทอง กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง